



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๓๐๕

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/ทุกหน่วยงาน/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๓๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เห็นสมควรแสดงความเข้าใจและกำหนดแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การเตรียมการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุดำเนินการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับกรณีต่าง ๆ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมการจัดหาพัสดุของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และเห็นควรแจ้งเวียนทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รับทราบ และมีมติให้กองแผนงานดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๓๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด และให้งานพัสดุของทุกคณะจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง แล้วจัดส่งให้กองคลังเป็นผู้วิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

๒. ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบว่า มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างในรายการใดบ้าง และหากหน่วยงานใดที่ได้รับจัดสรรฯ ให้ดำเนินการตามแนวทางของกรมบัญชีกลางข้างต้นอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ